

## HỘI THẢO QUỐC TẾ “CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG” TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Ngày 07 tháng 12 năm 2012, Trường Kinh tế và Chính sách công (School of Economics and Public Policies) trực thuộc Đại học SWU Thái Lan đã sang thăm và tham dự hội thảo tại Học viện Khoa học Xã hội, PGS.TS. Renu Sukharomana - Trưởng khoa Kinh tế và Chính sách công của Trường làm Trưởng đoàn. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội đã tiếp Đoàn tại 477 Nguyễn Trãi. Chương trình Hội thảo được chia làm 3 phiên, tập trung chia sẻ kinh nghiệm đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Chính sách công và thảo luận về Chương trình và chiến lược hợp tác cụ thể trong công tác đào tạo, nghiên cứu giữa hai bên.

Tại phiên làm việc thứ nhất, GS.TS. Võ Khánh Vinh - Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội đã giới thiệu về Học viện, quy mô đào tạo, các mã ngành đang đào tạo, định hướng xây dựng và phát triển các nhóm ngành mới. Chiến lược phát triển lâu dài của Học viện là xây dựng đội ngũ và phát triển nguồn lực phục vụ cho công tác đào tạo đa ngành, liên ngành về khoa học xã hội, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, đưa Học viện KHXH trở thành một cơ sở đào tạo sau đại học lớn nhất trong cả nước về khoa học xã hội, chủ động hợp tác với các nước trong khu vực và trên quốc tế. Về phía Thái Lan, PGS.TS. Renu Sukharomana - Trưởng khoa Kinh tế và Chính sách công, Trường Kinh tế và Chính sách công đã thay mặt Đoàn giới thiệu tổ chức nhân

sự của nhà trường, đồng thời chia sẻ với Học viện những kinh nghiệm trong đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Trường Kinh tế và Chính sách công tuy mới được thành lập 4 năm nhưng có một đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, được đào tạo cơ bản tại các trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ và Thái Lan. Trong chuyến thăm và làm việc lần này tại Học viện KHXH, PGS.TS. Renu Sukharomana cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác lâu dài với Học viện trong công tác đào tạo, đặc biệt là về ngành Chính sách công, về các nội dung xây dựng mạng lưới giảng viên và hợp tác nghiên cứu với Học viện KHXH trong thời gian tới.

Trong phiên Hội thảo thứ hai, Học viện KHXH đã có hai bài thuyết trình giới thiệu về kinh nghiệm và chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công trên thế giới cũng như Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công của Học viện KHXH. Hiện tại phía trường bạn mới đào tạo sau đại học ngành Kinh tế công chứ chưa có ngành Chính sách công. Cấu trúc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh tế công của trường bạn bao gồm: 4 học phần bắt buộc (12 tín chỉ); 2 học phần chuyên ngành (6 tín chỉ); 2 học phần bắt buộc (6 tín chỉ), luận văn thạc sĩ (12 tín chỉ). Về nội dung và chương trình đào tạo, phía bạn tập trung chủ yếu vào đào tạo ngành Kinh tế công với các môn học bắt buộc là: Kinh tế lượng, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế công. Các môn học chuyên ngành tập trung vào Tài

chính công và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế công, trong đó, các học giả của Trường tập trung nhiều vào nghiên cứu định lượng. Đây cũng là đặc thù của chuyên ngành học Chính sách kinh tế. Các học phần lựa chọn là các chuyên ngành chuyên sâu về kinh tế như: Kinh tế y tế, Kinh tế giáo dục, Kinh tế môi trường, Kinh tế vùng. Đặc biệt, nhà trường có thể mạnh về chuyên ngành Kinh tế y tế và Kinh tế môi trường.

Với chương trình đào tạo tiến sĩ, Trường Kinh tế và Chính sách công chủ yếu nhắm đến các đối tượng là giảng viên và nghiên cứu viên của các trường đại học và viện nghiên cứu của Thái Lan. Chương trình đào tạo được tổ chức với cấu trúc bao gồm: 5 học phần bắt buộc (20 tín chỉ); 8 học phần lựa chọn (24 tín chỉ) và luận án tiến sĩ (48 tín chỉ). Chương trình đào tạo tiến sĩ của trường tập trung vào đào tạo Kinh tế công. Các học phần bắt buộc chủ yếu nghiên cứu các vấn đề về Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế công và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế công. Các môn học lựa chọn gồm các học phần kinh tế chuyên sâu, do đội ngũ giảng viên được Trường huy động từ các Viện nghiên cứu hoặc cơ quan hành chính thuộc Chính phủ đảm nhiệm. Chương trình đào tạo có sự sàng lọc gắt gao, sau hai năm đầu tiên trước khi bước vào làm luận án, NCS phải vượt qua kì thi để đủ điều kiện tiếp tục học chương trình tiến sĩ.

Trong phạm vi Hội thảo, ngoài chia sẻ những kinh nghiệm trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Chính sách công, các giảng viên Trường Kinh tế và Chính sách công trực thuộc Đại học SWU Thái Lan đã giới thiệu công trình nghiên cứu như: *Vận dụng lý thuyết trò chơi không hợp tác trong nghiên cứu pháp điển hóa các quy định trong các hiệp ước quốc tế; Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững*. Kết

quả nghiên cứu chỉ ra rằng các nước thu nhập khá và trung bình có được lợi ích nhiều hơn so với các nước thu nhập thấp khi đón nhận đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Hàm ý rằng trong lĩnh vực chính sách công, các nước thu nhập thấp cần tăng cường cơ sở hạ tầng và đào tạo lao động có tay nghề để nhận được nhiều thành quả hơn trong việc mở rộng đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, TS. Bùi Thị Minh Tâm trình bày các kết quả nghiên cứu: *Công tác xóa đói giảm nghèo của Việt Nam và chính sách tỷ giá hối đoái*, trên cơ sở thực tiễn, tác giả đã phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của chính sách này trên thị trường Việt Nam.

Trong phiên họp thứ ba, hai bên đã thảo luận và thỏa thuận các kế hoạch hợp tác đào tạo và nghiên cứu lâu dài với các nội dung như: xây dựng mạng lưới các giảng viên về Chính sách công; trao đổi học giả, tiếp nhận các học viên của Học viện KHXH sang học tập nghiên cứu tại Thái Lan. Trong năm 2013, Trường đã lên kế hoạch hội thảo với đối tác Châu Âu và mong muốn mời học giả của Học viện KHXH tham dự. Kế hoạch nghiên cứu trong năm 2013 và lộ trình nghiên cứu đến 2015 của Trường có ưu tiên đặc biệt đến lĩnh vực Chính sách công, Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu. Đặc biệt, khi nghiên cứu phát triển tiểu vùng sông Mê Kông, Trường mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Học viện KHXH trong thời gian tới.

Trong chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu năm 2013, hai bên đã nhất trí đồng tổ chức Hội nghị bàn tròn về chủ đề “Chính sách môi trường và phát triển bền vững”. Đây được xem là bước khởi đầu cho những chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu lâu dài giữa hai bên.

TS. ĐỖ PHÚ HẢI

(Khoa Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội)